

THẦY CÔ CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ CHO EM

Tôn sư trọng đạo - đó chính là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Thầy cô như những con tằm rút ruột nhả tơ kiến thức để xây dựng và chấp cánh ước mơ bay cao, bay xa hơn cho lớp lớp thế hệ học trò.

Vì lẽ đó, nhằm ôn lại truyền thống **"Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn"** của dân tộc, hòa trong không khí náo nức chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) ngày 09/11/2022, Trường Tiểu học Khương Mai đã tổ chức **Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11."** Hoạt động này đã trở thành truyền thống không thể thiếu của nhà trường. Hội diễn còn là cơ hội thể hiện, phát huy năng khiếu nghệ thuật của cô và trò.

Đây là hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của các em học sinh dâng tặng lời ca, tiếng hát, điệu múa của mình đến tất cả quý thầy cô giáo, viên chức toàn trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Các tiết mục năm nay đa dạng về thể loại, các khối có sự đầu tư và chuẩn bị tốt, nhiều tiết mục hay, có tính chuyên nghiệp cao, những điệu nhảy, những tiếng vỗ tay, những đóa hoa, những câu hát như lời cảm ơn, lời chúc ý nghĩa tới thầy cô giáo.



Qua Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bằng những lời ca, điệu múa của mình các em học sinh đã gửi đến quý thầy cô tấm lòng tri ân thật ý nghĩa; và cũng từ đây đã thắt chặt hơn mối quan hệ thầy trò, tạo không khí chan hòa, vui tươi trong nhà

trường để thực hiện tốt phong trào xây dựng **"Trường học hạnh phúc!"**

Các tiết mục tham gia Hội diễn không chỉ phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung và phong cách thể hiện mà còn đồng đều về chất lượng khiến cho việc chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất vô cùng khó khăn. Và niềm vui của cô và trò khi Một như vỡ òa khi cả 3 tiết mục tham gia đều đạt giải. Trong đó tiết mục Múa của cô và trò bài: **Cánh chim và ngọn cờ Hòa bình** đã xuất sắc giành **giải Nhất**. Tiết mục Nhảy bài **Những quả bí ngô ngộ nghĩnh** đạt giải Nhì. Vinh dự và tự hào hơn nữa là tiết mục Múa

của cô và trò Khối 1 đã được chọn là màn biểu diễn khép lại chương trình lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023.



Tiết mục nhảy đạt giải Nhì “Những quả bí ngô ngộ nghĩnh”

Tác giả: Tập thể Giáo viên khối 1